

# เครียด-ไม่ใช้จ่ายศก.นี้

## ● ‘สมคิด’วอนช่วยกันทำงาน



ไม่เกิน 30% ต่อวัน ส่วนปี 63/64 ไม่เกิน 20% ต่อวัน และปี 64/65 ไม่มีอ้อยไฟไหม้ และเพื่อให้มาตรการนี้สำเร็จ และจะมีมาตรการสนับสนุนการจัดหารถดีดอ้อยเพิ่มขึ้นอีก 4,000 คัน ในปี 65 โดยส่งเสริมสินเชื่อให้เกษตรกรปีละ 2,000 ล้านบาท 3

นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังติดตามผลการดำเนินงานและให้นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่า บรรยากาศการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกอย่างเริ่มหยุดลง จนน่าแปลกใจ ต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน ๆ มา ที่จะมีกิจกรรมการใช้จ่ายเงินสะพัดอย่างลึกลับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากประชาชนเริ่มเครียด ส่วนใหญ่ตื่นเข้ามาจะติดตามข่าวสาวว่า ใครจะได้จัดตั้งรัฐบาล ซึ่งต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเป็นเรื่องของพฤติกรรมความรู้สึกรวมถึงขณะที่นักลงทุนก็หยุด เพื่อรอดูนโยบายของรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไร เพราะเป็นการลงทุนเงินหลักหมื่นล้าน หลักแสนล้านบาท จึงต้องการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้ขยายตัวต่อไปได้ในช่วงก่อนจัดตั้งรัฐบาล ที่คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน

“ผมค่อนข้างเป็นห่วงในช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งเงินจะสะพัดมาก แต่มาครั้งนี้เป็นเรื่องน่าแปลกใจไม่สะพัดมา 2 เดือน เศรษฐกิจนิ่ง เพื่อรอดูความชัดเจน เศรษฐกิจจากเดิมที่คาดว่าจะโต 4% เหลือเพียง 3% ลองนึกดูถ้าสถานการณ์แบบนี้ลากไปถึงกลางปีหรือก่อนปี เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ตอนนี้เวียดนามก็วิ่งเอาวันไหน ตอนนี้ไม่รู้ว่าหน่วยงานจะรอดูไม่รู้ ว่า สมคิดจะกลับมาหรือไม่ แล้วอยู่ถึง อันนี้ผมขอให้ทุกคนอย่าหยุดทำงาน ทุกอย่างต้องเร่งเดินหน้าไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจลำบาก และตอนนี้ได้ให้เวลากะทรวงการคลัง 2 สัปดาห์ในการเตรียมมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องคาดว่า กระทรวงการคลังจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ได้ในต้นเดือน พ.ค.”

นอกจากนี้ต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าตามแผนลดจำนวนอ้อยไฟไหม้ให้เหลือ 0% ภายใน 3 ปี เพราะหากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย และได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) อัดฉีดเงินให้เอสเอ็มอีภายใน 3 เดือนนี้ เพื่อรักษาเศรษฐกิจระหว่างนี้ไม่ให้ทรุดตัวด้วย

นายสมชาย ชาญวิทย์ รรมช.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้เตรียมนำเสนอ ครม.เห็นชอบมาตรการทางกฎหมายลดปริมาณอ้อยไฟไหม้โดยจะออกระเบียบให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้ปี 62/63 เข้าหีบ

ปี ดอกเบี้ย 1% ต่อปี จากปัจจุบันที่เสียอยู่ 2%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดทำมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า กรมสรรพากรได้จัดทำมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นมาตรการอสังหาริมทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแนวทางจะลดภาษี เบื้องต้นจะมีลักษณะคล้ายกับมาตรการที่ออกไปก่อนหน้านี้

ด้านนายฉัตรชัย ศกศ. กล่าวว่า ศกศ.ได้ตั้งทีมแยกกันศึกษามาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจเป็นรายกลุ่ม ทั้งมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย มาตรการอสังหาริมทรัพย์ มาตรการสนับสนุนทุนมนุษย์.

# 'สมคิด'งง!เลือกตั้งเงินไม่สะพัด คลังขอ1.5หมื่นล.ช่วยกระตุ้นท่องเที่ยว

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยระหว่างเดินทางไปตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ว่า ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้ คาดว่า กระทรวงการคลังจะผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณา หลังจากก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบายให้ไปดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาล

ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นอีกหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญที่จะขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจด้วย ดังนั้น ระหว่างนี้จึงขอให้ดำเนินนโยบายต่างๆ และการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) และผู้ประกอบการใหม่(สตาร์ทอัพ)อย่างต่อเนื่อง ก่อนปัจจัยการเมืองจะเห็นภาพชัดเจนประมาณ 3 เดือน ต่อจากนี้

“ผมเป็นห่วงเศรษฐกิจในช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งเงินจะสะพัดมากแต่มาครั้งนี้แปลกเงินไม่สะพัด 2 เดือนมานี้พบว่าเศรษฐกิจนิ่งเพื่อรอดูความชัดเจน เศรษฐกิจจากเดิมที่คาดว่าจะโต 4% เหลือเพียง 3% การจัดตั้งรัฐบาลถ้ายาวถึงครึ่งปีอะไรจะเกิดขึ้น ในส่วนราชการ กระทรวงอุตสาหกรรมอยากดูงาน

ที่ดำเนินงานอยู่ ขอให้ทุกอย่างต้องเร่งเดินหน้าไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจลำบาก” นายสมคิดกล่าว

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ธพว.) จัดทำมาตรการเพื่ออัดฉีดเงินให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีภายใน 3 เดือนนี้ เพื่อรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจระหว่างนี้ พร้อมกันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนากยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมด้วย

มีรายงานแจ้งว่า สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายสมคิด นั้นขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษามาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านมาตรการ “ยิ่งเที่ยว ยิ่งเท ช่วยเปย์ เมืองรอง” คาดว่าจะใช้งบ 15,000 ล้านบาท กระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ขณะที่มีการเสาะข่าวออกมาว่า จะมีการเติมเงิน 1,500 บาท ให้กับคนไทย มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป นับตั้งแต่วันเริ่มโครงการ และต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน และขอใช้ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นรัฐบาลจะเติมเงินให้คนละ 1,500 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่มีลงทะเบียน กิวอาร์โค้ดไว้กับทางการ ตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนและรับเงินไปใช้จ่ายได้ประมาณ 10 ล้านคน



# “สมคิด”จึก.อุตุฯอุ้มเอสเอ็มอี คลังจ่อคลอดแผนกระตุ้นศก.

อ่านต่อหน้า | 11

## ‘สมคิด’จึก.อุตุฯอุ้มเอสเอ็มอี คลังจ่อคลอดแผนกระตุ้นศก.

ผู้จัดการรายวัน360° - “สมคิด” แย้มข่าวดี ก.คลังจ่อ  
คลอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขงกรม.ภายในต้น  
พ.ค.นี้ พร้อมรุดตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรม  
หวังให้เร่งเครื่องการทำงานไม่เกียรวิ้งระหว่างรอยต่อ  
รอรัฐบาลใหม่จัดแลเอสเอ็มอี ดันเกษตรอุตสาหกรรม  
แปรรูป ปรับเปลี่ยนระบบสู่ดิจิทัล ก.อุตุฯจ่อยื่นกรม.  
อัดฉีดเงินให้ไม่ใครเอสเอ็มอีเพิ่ม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  
เปิดเผยหลังการตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรมวาน  
นี้(22 เม.ย.) ว่า ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมคาดว่า  
กระทรวงการคลังจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาหลังจาก  
ก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบายให้ดำเนินการภายใน 2  
สัปดาห์เพื่อประคับประคองภาวะเศรษฐกิจไทยให้  
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างที่ยังไม่  
ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งใน  
ในกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญที่จะขับเคลื่อนภาวะ  
เศรษฐกิจดังนั้นระหว่างนี้จึงขอให้ดำเนินนโยบายต่างๆ  
และการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและย่อม(เอสเอ็มอี)และผู้ประกอบการใหม่  
(สตาร์ทอัพ)อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะภายใน 3 เดือน  
การเมืองจะเห็นภาพชัดเจน

“ผมค่อนข้างเป็นห่วงในช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้ง  
รัฐบาลซึ่งทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้งเงินจะสะพัดมาก  
แต่มาครั้งนี้แปลกเงินไม่สะพัด 2 เดือนมานี้ พบว่า  
เศรษฐกิจหนึ่ง เพื่อรอดูความชัดเจน เศรษฐกิจจากเดิม  
ที่คาดว่าจะโต 4% เหลือเพียง 3% การจัดตั้งรัฐบาลถ้า  
ยาวถึงครึ่งปีอะไรจะเกิดขึ้นเวียดนามก็วิ่งเอาวิ่งเอาทุก  
วัน ราชการกระทรวงอุตุฯไม่รู้ว่าไม่รู้ว่สมคิดจะกลับ  
มาไหมแล้วอยู่หนึ่งอันนั้นผมขออย่าหยุดนะงานทุกอย่าง  
ต้องเร่งเดินหน้าไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจลำบาก” นายสมคิด

กล่าว

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการพัฒนา  
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ชพว.) จัดทำ  
มาตรการเพื่ออัดฉีดเงินให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีภายใน 3  
เดือนนี้ เพื่อรักษาโมเมนตัมเศรษฐกิจระหว่างนี้ไม่ให้  
ทรุด พร้อมกันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องเร่ง  
ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
(กสอ.)ไปดำเนินการแล้วให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการ  
พัฒนาตลาดผลไม้ที่จะต้องมองการสร้างระบบห้อง  
เย็นและระบบโลจิสติกส์รองรับโดยเน้นนำร่องในพื้นที่  
ตะวันออก และอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และ  
ขยายไปยังเกษตรชนิดอื่นๆต่อไป

พร้อมกันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องจัดทำ  
มาตรการที่จะจูงใจหรือบังคับให้เอกชนปรับเปลี่ยน  
การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับภาคการผลิต  
เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมไปสู่ 4.0 โดยปลัด  
กระทรวงอุตสาหกรรมต้องไปประดมสมองกับเอกชน  
หากรัฐบาลจะต้องสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างไรก็ให้ระบุ  
มาและให้ประกาศเป็นมาตรการที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน  
ให้เตรียมพร้อม บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย)  
จำกัด ที่จะทำหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและ  
ธุรกิจสตาร์ทอัพ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งควร  
จะสรุปที่ตั้งและให้มีคณะผู้บริหารที่ชัดเจน ภายในพ.ค.นี้  
เพื่อพร้อมขอรับการจัดสรรงบประมาณปี 2563 เป็นต้น

สำหรับบทบาทของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง  
ประเทศไทย(กนอ.)ต้องเตรียมพร้อมรองรับการเข้ามา  
ลงทุนของทุกภาคอุตสาหกรรมที่ต้องทันกับยุค 4.0  
และทันกับนิคมฯของเอกชนที่ก้าวหน้าไปมาก ขณะ  
เดียวกัน ขอให้เร่งพิจารณาเจรจากับกลุ่มผู้ประมุข  
ท่าเรือมาตาพุดเฟส 3 ให้จบโดยเร็วเป็นโครงการ  
แรกๆ และโครงการที่เหลือเช่น รถไฟความเร็วสูง และ  
แหลมฉบังเฟส 3 เองก็ควรจะได้แล้วเสร็จภายใน พ.ค.

# เศรษฐกิจสั่งตั้งรัฐบาล

## "สมคิด" ชงอัด 2 หมื่นล้านสู้

ทนไม่ไหวเศรษฐกิจช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเจ็บปวด "สมคิด" จัดอีกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจวงเงิน 2 หมื่นล้าน อัดฉีดช่วงยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ แปลกใจเลือกตั้งครั้งนี้เงินไม่สะพัดด้านส่งออก มี.ค.62 กลับมาติดลบ รับพิษเศรษฐกิจโลก ทำเอาพาณิชย์เตรียมปรับเป้าส่งออกใหม่

นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่า ต้นเดือน พ.ค.นี้ คาดว่ากระทรวงการคลังจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณา เพื่อประคับประคองภาวะเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงระหว่างที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้น ในระหว่างนี้จึงขอให้ดำเนินนโยบายสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการใหม่ (สตาร์ทอัพ) อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายใน 3 เดือน การเมืองจะเห็นภาพชัดเจน "ผมค่อนข้างเป็นห่วงในช่วงที่ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาล เพราะทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้ง เม็ดเงินจะสะพัดมากแต่ครั้งนี้แปลก เงินไม่สะพัด และ 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่าเศรษฐกิจของไทยค่อนข้างนิ่งทำให้จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 4% จะเหลือเพียง 3%"

นายสมคิดกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กำลังหาหรือถึงมาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วง 2-3 เดือนนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อประคองเศรษฐกิจ หลังไตรมาสแรกขยายตัว 3% โดยคาดว่า สศค. จะใช้เวลาในการศึกษาเรื่องดังกล่าวไม่นาน เนื่องจากได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้ว 7-8 มาตรการ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้หารือกับ สศค. ในเบื้องต้นแล้วประมาณ 4-5 โครงการ โดยคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ภายในวันที่ 30 เม.ย.62 "สำหรับโครงการ ยิ่งเที่ยว ยิ่งเที่ยว ช่วยเปย์ เมืองรอง โดยแจกเงินให้ประชาชนตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 1,500 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในการกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง 55

จังหวัดนั้น ยังไม่สรุปตัวเลขที่แน่นอน ซึ่งตัวเลขสุดท้ายอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า 1,500 บาทก็ได้"

นายลวรรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สศค. เปิดเผยว่า สิ่งที่น่าห่วงคือจะตรวจสอบอย่างไร หากผู้ที่เข้าร่วมโครงการรับเงินไปแล้ว นำเงินไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆ กลายเป็นกระตุ้นไม่ถูกจุด จึงต้องกลับไปคิดหาวิธีก่อน

ด้าน น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ในเดือน มี.ค.62 การส่งออกมีมูลค่า 21,440.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 4.88% เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค.61 ถือว่ากลับมาติดลบอีกครั้ง หลังจากในเดือน ก.พ.62 เพิ่งขยายตัวเป็นบวก 5.91% แต่ถือว่ามูลค่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถประคับประคองให้อยู่ในระดับ 21,000 ล้านดอลลาร์ได้ "การส่งออกเดือน มี.ค. ที่กลับมาติดลบ ปัจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง ทำให้กระทบกำลังซื้อทั่วโลก โดยกระทรวงพาณิชย์กำลังอยู่ระหว่างการทบทวนเป้าหมายมูลค่าการส่งออกใหม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ โดย สนค. มองว่า เป้าหมายเดิมที่ขยายตัว 8% จากปีก่อน คงเป็นไปได้ยาก เพราะหากจะให้ได้เป้า 8% ในช่วง 9 เดือนที่เหลือของปีนี้ จะต้องส่งออกให้ได้เดือนละ 23,000 ล้านดอลลาร์ แต่ถ้าส่งออกได้เฉลี่ย 21,000-22,000 ล้านดอลลาร์ มูลค่าการส่งออกทั้งปีจะอยู่ที่ 3-6%"





## กะหนุงกะหนิง!

**พ** อมีประเด็นเรื่อง “เงินบาทอ่อน-แข็งค่า” ก็จะได้เห็น “อภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์” รุมว.การคลัง ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าว ในมุมมองของหน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายการคลัง ขณะเดียวกันก็จะเห็นอีกมุมของการให้สัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันจาก “วีรไท สันติประภพ” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่กำกับดูแลนโยบาย



อภิศักดิ์  
ต้นติวรวงศ์

การเงิน ซึ่งมุมมองความเห็นที่ต่างกันนี้ ทำให้หลายคนแอบคิดไปว่า “เกาเหลา” กันหรือเปล่า แต่ในการแถลงข่าวสรุปผลการประชุม รุมว.การคลังอาเซียน (AFMM) ครั้งที่ 23 และการประชุม รุมว.การคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (AFMGM) ครั้งที่ 5 แอบเห็นท่านผู้ว่าฯ ธปท.รินน้ำใสแแก้วให้ท่าน รุมว.การคลัง “อภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์” และพูดคุยกันกะหนุงกะหนิง เป็นภาพในอีกมุมที่น่ารักๆ แถมยังการันตีได้อีกว่างานนี้ไม่มีเกาเหลาจ้า.

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 23 เมษายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15017

Col.Inch: 5.71

Ad Value: 8,850.50

หน้า: 6(ล่าง)

PRValue (x3): 26,551.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ผลประชุมจี20



## ● ผลประชุมจี20

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจี20 วันที่ 10-16 เมษายน 2562 ณ สหรัฐอเมริกา โดยรับฟังความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก ปัญหาการคลังและผลกระทบต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาคที่เกิดจากสังคมสูงอายุ

# Every Thai to get Bt1,500 as govt tries to boost domestic tourism

THE NATION

THE Finance Ministry is launching a new stimulus package to boost the country's domestic tourism by giving Thais Bt1,500 per person to spend when they travel to 55 provinces under a promotion campaign, a source from the ministry said.

Under the campaign, Thais aged 18 and over can register for the programme. The government will then deposit Bt1,500 into their accounts through the e-payment system. They can use the funds to make e-payments to the shops that have joined the project.

"We are collaborating with the Tourism and Sport Ministry and Krung Thai Bank for the campaign and have set a budget of up to Bt15 billion. We will now propose the programme to Deputy Prime Minister

Somkid Jatusripitak to consider and to the Cabinet as soon as possible. We aim to launch the campaign before July this year," a source from the Finance Ministry said. The ministry expects up to 10 million Thais to register, he added.

Anusorn Tamajai, dean of Rangsit University's Economics Faculty, said he agreed with the government's plan to boost the economy.

The drought has severely affected the welfare of people living in rural areas, he said.

Moreover, the overall economy was also adversely affected by the contraction in exports.

Exports in March dropped 4.88 per cent year on year and exports in the first three months of this year were down 1.64 per cent due to the global slowdown and impact from the trade tensions between the United States and China.

The Finance Ministry was worried that economic growth would weaken to 3 per cent in the first and second quarters.

Finance Minister Apisak Tantivorawong had said previously that the government would inject about Bt20 billion into the economy and offer incentives to boost domestic tourism and extra cash to low-income earners who hold state welfare cards.

## เฮฟโกพลัสให้กู้แล้ว1แสนบ.

นายพรชัย วีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หรือสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท สามารถขยายวงเงินปล่อยกู้แก่ประชาชนในวงเงินได้เพิ่มจาก 50,000 บาท เป็น 1 แสนบาทต่อราย หรือพีโกพลัส ว่า ขณะนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพิ่ม และแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้ลดลงได้

ทั้งนี้ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยกำหนดให้เก็บอัตราค่าไถ่จากการให้สินเชื่อเพื่อให้รองรับกลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ได้



พรชัย วีระเวช

ตามหลักศาสนาอิสลามด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ชาวมุสลิมเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบการ ในส่วนวงเงินสินเชื่อและทุนจดทะเบียน โดยถ้าเป็นผู้

ประกอบธุรกิจที่ให้ผู้ยืมเงินวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หรือเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการที่ให้ผู้ยืมไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย หรือพีโกพลัส ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหรือเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ส่วนการคิดดอกเบี้ย หรืออัตราค่าไถ่จากการให้

สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ถ้าเป็นวงเงินสินเชื่อส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทแรก ให้เรียกเก็บรวมกันได้ไม่เกิน 36% ต่อปี แต่ถ้าเป็นวงเงินสินเชื่อส่วนที่เกินกว่า 50,000 บาท เรียกเก็บรวมกันได้ไม่เกิน 28% ต่อปี ขณะเดียวกัน จะต้องจัดทำรายงานการให้สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์และนำเสนอไปยัง สศค. เป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่ สศค. ได้ปรับปรุงใหม่ และนำเสนอกรรมการเงินประจำปีต่อ สศค. ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น

“ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานมายัง สศค. ผ่านช่องทางใหม่ คือ สำนักงานคลังจังหวัด และช่องทางเดิม คือ สาขาของธนาคารออมสิน สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)”.



## คลังเปิดรับสมัครพีโกพลัส ขยายวงเงินปล่อยกู้1แสนบ.

สศค.เปิดรับสมัครผู้ประกอบการสินเชื่อ  
พีโกไฟแนนซ์ หรือ พีโกพลัส ขยายวงเงิน  
ปล่อยกู้เป็น 1 แสนบาท จากเดิม 5 หมื่น  
บาท ผู้ประกอบการรายเดิมต้องขอไลเซนส์  
ใหม่ ดอกเบี้ย 5 หมื่นบาทแรก 3.6% ส่วน  
ที่เกิน 5 หมื่นบาทคิด 2.8% ต่อปี

นายพรชัย รุจิระเวช ที่ปรึกษาด้าน  
เศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงาน  
เศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าว  
ว่า กระทรวงการคลังได้ขยายเพดานให้  
นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10  
ล้านบาท สามารถประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ  
พีโกไฟแนนซ์ หรือ พีโกพลัส แก่ประชาชน  
ในวงเงิน 1 แสนบาทต่อราย จากเดิม  
5 หมื่นบาท เพื่อให้รองรับความต้องการ  
ทางการเงินของประชาชน ซึ่งได้ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562  
และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.  
2562 เป็นต้นมา

ดังนั้น สศค.จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญ  
ชวนให้ผู้สนใจจะประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโก  
ไฟแนนซ์ติดต่อยื่นคำขออนุญาตประกอบ  
ธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ประเภทพีโกพลัส  
เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะขยายวงเงินสินเชื่อ  
แก่ลูกค้าให้สูงขึ้นโดยได้รับผลตอบแทนทาง  
ธุรกิจในระดับที่เหมาะสม



พรชัย รุจิระเวช

สำหรับผู้ประกอบการสินเชื่อพีโกพลัส  
จะต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือเงิน  
ลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะ  
สามารถให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในวงเงินไม่เกิน  
1 แสนบาทต่อราย ส่วนผู้ประกอบการที่  
ประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าในวงเงินสินเชื่อ  
รวมไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อราย ต้องมีทุน  
จดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือเงินลงทุนไม่ต่ำ  
กว่า 5 ล้านบาท

ส่วนอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าใ้จากการ  
ให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม  
นั้น วงเงินสินเชื่อส่วนที่เกินกว่า 5 หมื่นบาท  
อาจเรียกเก็บรวมกันได้ไม่เกิน 2.8% ต่อปี  
ส่วนวงเงินสินเชื่อส่วนที่ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

แรก อาจเรียกเก็บรวมกันได้ไม่เกิน 3.6%  
ต่อปี

ด้านผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  
สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์อยู่เดิม สามารถประกอบ  
ธุรกิจให้สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ในวงเงิน 5 หมื่น  
บาทต่อรายต่อไปได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลัก  
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจ  
ที่กำหนดตามประกาศฉบับใหม่

ทั้งนี้หากต้องการที่จะให้กู้ยืมเงินประ  
เภทพีโกพลัส ต้องยื่นคำขออนุญาตใหม่  
ผ่าน สศค. พร้อมส่งหลักฐานการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือเงินลงทุนให้มี  
จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และเอกสาร  
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้ประกอบ  
ธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ในลักษณะเดิมต่อไป  
จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประ  
เภทพีโกพลัส

ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นและ  
พิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ  
พีโกไฟแนนซ์ หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง  
การประกอบธุรกิจเป็นประเภทพีโกพลัส ให้  
แจ้งแก่ สศค. โดยเร็ว และแก้ไขเอกสาร  
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่งมายัง สศค.

สำหรับนิติบุคคลอื่นที่สนใจประกอบ  
ธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ สามารถยื่นคำขอ  
อนุญาตและเอกสารหลักฐานมายัง สศค. ผ่าน  
ช่องทางใหม่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สำนักงานคลัง  
จังหวัด และผ่านช่องทางเดิม ได้แก่ สศค.  
สาขาของธนาคารออมสิน สาขาของธนาคารเพื่อ  
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
หรือส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนมา  
ยัง สศค. ■



# คลังเปิดสินเชื่อ'พีโกพลัส' เพิ่มวงเงินกู้สูงสุด1แสน

กรุงเทพธุรกิจ ● "คลัง" เปิดขออนุญาตทำธุรกิจสินเชื่อ "พีโกพลัส" ต่อยอดจาก "พีโกไฟแนนซ์" สามารถให้กู้ได้สูงสุด 1 แสนบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี กำหนดเงื่อนไขต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

นายพรชัย สิริเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ขยายเพดานให้นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท สามารถประกอบธุรกิจให้สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ (พีโกพลัส) แก่ประชาชนในวงเงิน 1 แสนบาทต่อราย เพื่อให้รองรับความต้องการทางการเงินของประชาชน เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโดยสศค.ได้ปรับปรุงประกาศและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2562 เป็นต้นมา

สำหรับผู้ประกอบการสินเชื่อพีโกพลัส จะต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือเงินลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถให้สินเชื่อแก่ลูกค้าในวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย ส่วนผู้ประกอบการที่ประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าในวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

ส่วนอัตราดอกเบี้ย อัตราค่าไถ่จากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมวงเงินสินเชื่อส่วนที่เกินกว่า 5 หมื่นบาท อาจเรียกเก็บรวมกันได้ไม่เกิน 28% ต่อปี ส่วนวงเงินสินเชื่อส่วนที่ไม่เกิน 5 หมื่นบาทแรก อาจเรียกเก็บรวมกันได้ไม่เกิน 36% ต่อปี

โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์อยู่เดิมสามารถประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ

พีโกไฟแนนซ์ในวงเงิน 5 หมื่นบาทต่อรายต่อไปได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจที่กำหนดตามประกาศฉบับใหม่

หากต้องการที่จะให้กู้ยืมเงินประเภทพีโกพลัส ต้องยื่นคำขออนุญาตใหม่ผ่าน สศค. พร้อมส่งหลักฐานการเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วหรือเงินลงทุนให้มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้ประกอบธุรกิจพีโกไฟแนนซ์ในลักษณะเดิมต่อไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทพีโกพลัส ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นและพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจเป็นประเภทพีโกพลัส ให้แจ้งแก่ สศค. โดยเร็ว และแก้ไขเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่งมายัง สศค.

สำหรับนิติบุคคลอื่นที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์สามารถยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานมายัง สศค. ผ่านช่องทางใหม่ที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด และผ่านช่องทางเดิม ได้แก่ สศค. สาขาของธนาคารออมสิน สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง สศค.

ทั้งนี้ การปรับปรุงแบบรายงานและกำหนดเวลานำส่งงบการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำรายงานการให้สินเชื่อพีโกไฟแนนซ์และนำส่งมายัง สศค. เป็นรายเดือนตามแบบรายงานที่ สศค. ได้ปรับปรุงใหม่ และนำส่งงบการเงินประจำปีต่อ สศค. ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

# คลังปลดล็อกลูกค้ามุสลิมกู้ไฟแนนซ์

**พระราม 6** • “คลัง” ปลดล็อกเกณฑ์ปล่อยกู้สินเชื่อไฟแนนซ์สำหรับลูกค้าชาวมุสลิม พร้อมขยายเพดานปล่อยกู้แบบพีโกพลัสสูงสุด 1 แสนบาทต่อราย สำหรับนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

นายพรชัย ชูระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค.ได้ดำเนินการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประ

กอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อไฟแนนซ์) เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับความต้องการทางการเงินของประชาชน และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2562 เป็นต้นมา โดยประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้เก็บ “อัตราค่าไถ่จากการให้สินเชื่อ” เพื่อให้รองรับกลุ่มลูกค้าชาวมุสลิมที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อไฟแนนซ์ได้ตาม

หลักศาสนาอิสลาม

นอกจากนี้ ยังปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อไฟแนนซ์ ในส่วนของวงเงินสินเชื่อและทุนจดทะเบียนหรือเงินลงทุนนั้น ผู้ประกอบการที่ประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าในวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อราย ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว หรือเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ส่วนผู้ประกอบการที่ประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่ลูกค้าในวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 1 แสน

บาทต่อราย (พีโกพลัส) ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้ว หรือเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

“สินเชื่อไฟแนนซ์ประเภทพีโกพลัส ถือเป็นโอกาสที่จะขยายวงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าให้สูงขึ้น โดยได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจในระดับที่เหมาะสม และยังสามารถช่วยเหลือผู้มีความเดือดร้อนจำเป็นทางการเงินให้เข้าถึงสินเชื่อไฟแนนซ์ในระบบทดแทนการกู้ยืมเงินนอกระบบได้อีกด้วย” นายพรชัยกล่าว.





**ไขว้ผลงาน :** นายพรชัย รุจิระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (NSC) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยในเดือนมี.ค. 2562 มีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ “GSB STREET FOODเปลี่ยนชีวิต” ที่ธนาคารออมสินร่วมหน่วยงานต่างๆเปิดโอกาสให้ผู้ค้าอาหารริมทางได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่จะได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยรายการเริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 24 หรือ True4U ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 12 พ.ค.62 ถึงวันที่ 4 ส.ค.62 เวลา 12.30-13.30 น.

**LENDING**

# Pico-financiers to double loan ceiling

**WICHT CHANTANUSORNSIRI**

The Finance Ministry has approved pico-finance operators doubling the lending ceiling to 100,000 baht per borrower, but they are required to have at least 10 million baht in registered capital.

Pico-plus operators, as the expanded service is called, will be permitted to offer higher loans to borrowers, helping low-income earners better access financial resources, said Pornchai Triraveja, an adviser with the Fiscal Policy Office (FPO).

The interest rate for loans exceeding 50,000 baht is capped at 28% per year, while the maximum rate for loans worth up to 50,000 baht remains unchanged at 36% per year, he said.

Existing pico-finance operators who are interested in raising their ceiling loans are required to reapply to the FPO, while those who are seeking pico-finance licences and want to change to apply for pico-plus licences are required to inform the FPO.

Pico-finance was initiated by the ministry to address the loan shark problem and encourage underground lenders to enter the formal lending system.

Pico-finance operators are required

to have minimum registered capital of 5 million baht and confine their operations to a particular province. They are permitted to lend for general purposes and are limited to loans of 50,000 baht per borrower at a maximum interest rate of 36% a year.

The government has also formulated nano-finance to help eliminate loan sharks. Nano-finance operators can lend only for occupational purposes, with a lending limit of 100,000 baht per borrower and a ceiling interest rate of 36% a year, but they can provide lending services across the country. Nano-finance operators must have minimum registered capital of 50 million baht.

Mr Pornchai said the FPO also increased application channels for pico-finance licences to provincial offices of the Comptroller-General's Department from the FPO, and branches of the Government Savings Bank and the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.

The amended notification governing pico-finance businesses also requires operators to submit their lending reports on a monthly basis and their annual financial statements within 150 days after the yearly accounting period is closed.





คลังลยร็ดภษษี 'อีคอมเมิร์ซ'  
ห้ก'ณ ที่จ่ย'ทุกรรกรรรม  
> 3

# คลังลยร็ดภษษี'อีคอมเมิร์ซ' ห้ก'ณ ที่จ่ย'ทุกรรกรรรม

### เตรียมเปิดตัวระบบตรวจจับ กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงภาษี

กรุงเทพธุรกิจ ● อธิบดีกรมสรรพากรเผย  
พร้อมผลักดันร่างกฎหมายภาษีอีบีซิเนส  
ให้มีผลบังคับใช้ โดยจะปรับแก้ในชั้น  
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้กรมฯสามารถหัก  
ภาษี ณ ที่จ่ายจากรายได้ในทุกรรกรรรมการ  
ค้าขายที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลรายได้  
ภาพรวม พร้อมเตรียมเปิดตัวระบบจับ  
ผู้ประกอบการกลุ่มเลี้ยงภาษีเห็นกลุ่ม  
ที่หันไปใช้เงินสดแทนอีเพย์เมนต์

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี  
กรมสรรพากร กล่าวว่า กรณีที่ นายสมคิด  
จาดุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีมอบ  
นโยบายให้กรมฯเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ  
ภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซนั้น กรมฯจะเดินหน้า  
ผลักดันการพิจารณาร่างกฎหมายอีบีซิเนส  
ให้มีผลบังคับใช้ โดยขณะนี้ ร่างกฎหมาย  
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้น  
คณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกรมฯจะเสนอ  
เพิ่มเติมในบางประเด็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การจัดเก็บภาษีธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้ดียิ่งขึ้น  
เบื้องต้น จะเสนอให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย  
สำหรับรายได้ที่เกิดธุรกรรมการค้าขาย แต่  
ยังไม่สรุปในเรื่องของตัวเลข

“เราจะเสนอให้เก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้  
ก่อนเพื่อเป็นข้อมูลว่ามีธุรกรรมการค้าขาย  
เกิดขึ้น ส่วนตัวเลขยังไม่ได้กำหนดแต่คงไม่มาก  
เพราะเราต้องการแค่ข้อมูลไว้ เพื่อประเมิน  
รายได้ในภาพรวมอีกครั้งเท่านั้น”

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าว จะช่วยสร้าง  
ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีสระหว่าง  
ธุรกิจต่างประเทศและในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน



เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ยังมีความไม่เป็นธรรมอยู่มาก โดยใครที่  
ให้บริการในประเทศ ควรจะต้องเสียภาษี  
มูลค่าเพิ่ม(แวต) ซึ่งจะต้องจดทะเบียนเป็น  
ผู้ประกอบการในประเทศขณะนี้ผู้ประกอบการ  
รายใหญ่ๆได้เข้ามาหรือ และพร้อมที่จะ  
ปฏิบัติตามกฎหมายของเราแล้วแต่กฎหมาย  
ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ  
คณะกรรมการกฤษฎีกา

“ตอนที่ทั่วโลกเจอปัญหาเรื่องเดียวกันคือ  
แพลตฟอร์มต่างประเทศที่มาทำกินในประเทศเขา  
แล้วไปจ่ายเงินที่อื่น ดังนั้น ไทยจึงจะใช้  
ต้นแบบจากประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย  
เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย หลายประเทศที่  
เข้ามาแล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งเรื่องนี้มัน  
เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ กรมฯ  
ถึงต้องการกฎหมาย E-Business เข้ามาช่วย”

สำหรับกฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์  
(e-payment) ที่ได้ประกาศใช้แล้วนั้น  
เขากล่าวว่าตอนนี้ประชาชนยังเข้าใจวัตถุประสงค์  
ของกฎหมายผิดอยู่เป็นจำนวนมาก โดยไฟก๊ส  
ไปยังเรื่องการจัดเก็บภาษีที่จะเกิดขึ้นตาม  
ธุรกรรมที่มีการโอนเงิน ซึ่งวัตถุประสงค์  
ของกฎหมายไม่ได้เจาะจงเรื่องการจัดเก็บภาษี  
แต่เป็นการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดเก็บภาษีเท่านั้น ทั้งนี้ แม้ว่า จะไม่มี  
กฎหมายดังกล่าว กรมฯก็สามารถเรียก  
ข้อมูลจากสถาบันการเงินได้อยู่แล้ว

“กฎหมายเพย์เมนต์ จุดประสงค์  
คือการขอข้อมูลรายได้รายจ่ายมาเป็น  
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาภาษี  
เนื่องจาก ปัจจุบันกรมฯ มีข้อมูลอยู่แล้ว  
ว่ามีผู้เสียภาษี หัก ณ ที่จ่ายเท่าไร ส่วนนี้  
แค่ประกอบว่าเจ้าของบัญชีมีเงินเข้ามาขึ้น  
หรือไม่ เจ้าของบัญชีโดนหักภาษี ณ ที่  
จ่ายเท่าไร ไม่ได้จะไปตามจับอะไร”

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ยัง  
เป็นเพียงแค่สิ่งอำนวยความสะดวกให้  
กับกรมฯ เนื่องจาก เมื่อสถาบันการเงิน  
หักเงินภาษี ณ ที่จ่าย ก็สามารถส่งข้อมูลมา  
ส่งกรมฯ ได้เลย ไม่ต้องทำหลายขั้นตอน  
ยุ่งยากแบบแต่ก่อน ส่วนระบบจัดเก็บไฟล์  
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (E-filing) เมื่อก่อน  
ต้องใช้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ธุรกรรม  
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกฎหมายนี้สามารถทำ  
ให้กรมฯ ตั้งกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้เอง

ทั้งนี้ หลังจากกฎหมายดังกล่าว  
มีผลบังคับใช้ ทำให้ประชาชนหรือ  
ผู้ค้าออนไลน์หันไปใช้ระบบเงินสด  
เพื่อหวังเป็นช่องทางเลี้ยงภาษีกันมากขึ้น  
ซึ่งกรมฯได้บอกมาตลอดว่า ต่อไปนี้ กลุ่ม  
ใดที่หันไปใช้เงินสดมากขึ้น จะถือเป็น  
กลุ่มเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยงภาษี เพราะไม่  
ยอมให้ข้อมูลต่อกรมฯ

ดังนั้น เร็วๆนี้ กรมฯจะเปิดตัวระบบ  
วิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถประเมินได้ว่า  
ผู้ค้ารายใดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยง  
ภาษี โดยจะเน้นไปยังกลุ่มผู้ค้าที่หันไป  
ใช้เงินสดในการชำระสินค้าแทนจ่ายผ่าน  
ระบบอีเพย์เมนต์



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเงิน - การคลัง

วันที่: อังคาร 23 เมษายน 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6198

หน้า: 32(บน)

Col.Inch: 37.39

Ad Value: 41,129

PRValue (x3): 123,387

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คลังชงภาษีอสังหาฯเข้ากรม. โบรกฯ มอง LH-QH-SPALI-ANAN รับอานิสงส์

## คลังชงภาษีอสังหาฯเข้ากรม.

### • โบรกฯ มอง LH-QH-SPALI-ANAN รับอานิสงส์

กรมสรรพากรเสนอมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ-ท่องเที่ยวให้คลังแล้ว จัดแพ็คเกจใหญ่  
เสนอ กรม.ภายในสัปดาห์หน้า เว้นค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนอง ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ส่วนกระตุ้นท่องเที่ยวอสังหาฯให้คนละ 1.5 พันบาท รวม 1.5 หมื่นล้านบาททั่วไทย  
ด้านโบรกฯ มอง LH-QH-SPALI-ANAN รวมทั้ง ERW รับผลดี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี  
กรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้ส่งมาตรการภาษี  
กระตุ้นภาคอสังหาฯและท่องเที่ยวให้  
กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแล้ว ซึ่ง  
ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้

“มาตรการภาษีภาคอสังหาฯและ  
ท่องเที่ยวส่งให้ สศค.แล้ว เขาเป็นเซ็นเตอร์ที่  
จะกลั่นกรองก่อนรายงานรัฐมนตรี” อธิบดีกรม  
สรรพากร กล่าว

ด้านนายสรวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าว  
ว่า กรมสรรพากรได้ส่งเรื่องมาตรการภาษีกระตุ้น  
ภาคอสังหาฯและท่องเที่ยวมาแล้ววาน  
นี้ (22 เม.ย.) โดย สศค.จะพิจารณาใน  
รายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้  
ภายใน 2 สัปดาห์นี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า  
สำหรับมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯและ  
เดิม ลดค่าธรรมเนียมการโอน 2% เหลือ 0.01%  
และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% เหลือ

0.01% แต่ถ้าจะเป็นแพ็คเกจใหญ่ ก็ต้องเพิ่ม  
ลดหย่อนอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% เหลือ  
0.11% เข้าไปด้วย รวมทั้งเพิ่มค่าลดหย่อน  
ดอกเบี้ยบ้าน

ส่วนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว จะ  
ลดหย่อนภาษีสำหรับเที่ยวทั่วไทย และคืนวีซ่า  
รวมทั้งใช้งบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ส่ง  
เสริมให้ประชาชนใช้จ่ายซื้อสินค้าระบบอีเพย์  
เมนต์ในเมืองรอง 55 จังหวัด ผู้สนใจเข้าร่วม  
โครงการเพื่อรับสิทธิลดภาษีการท่องเที่ยวต้องเป็น  
คนไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับตั้งแต  
วันเริ่มโครงการต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน  
และขอใช้ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จาก  
นั้นรัฐบาลจะเติมเงินให้คนละ 1.5 พันบาท  
เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่มีการลงทะเบียน  
คิวอาร์โค้ดไว้เป็นทางการ ตั้งเป้าหมายผู้เข้า  
ร่วมโครงการลงทะเบียนและรับเงินไปใช้จ่ายได้  
ประมาณ 10 ล้านคน

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ ระบุว่า จากประเด็น  
ข่าวมาตรการลดหย่อนภาษีอสังหาฯและ  
ท่องเที่ยว

เป็นมาตรการเดียวกับที่เคยออกใช้มาแล้วเมื่อ 29  
ต.ค. 2558-28 เม.ย. 2559 สามารถช่วยปรับ  
ลดค่าใช้จ่ายของ Developer ได้ราว 1-2% และ  
ราคาหุ้นกลุ่มอสังหาฯในช่วง 29 ต.ค.  
2558-28 เม.ย. 2559 ได้ปรับตัวสูงขึ้นราว 5%  
นักวิเคราะห์เชื่อว่าหุ้นกลุ่มอสังหาฯทุกตัว  
จะได้รับประโยชน์แน่นอน โดยยังคงเลือก Top  
Pick เป็น LH, QH และ AP

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน ระบุ  
กรณีที่น่ายสมคิด จากธุรกิจที่พัก ร่องนายกฯ  
สั่งคลังกระตุ้นภาคอสังหาฯและท่องเที่ยว โดยลดค่า  
โอน-จดจำนองลงสู่ 0.01% และอาจให้นำมาลด  
หย่อนภาษีได้ 2 แสนบาท แนะนำ SPALI,  
AP, SIRI และ ANAN

ทั้งนี้ จากการหารือเรื่องมาตรการอุดหนุน  
เงินท่องเที่ยว ประกอบกับการนำค่าใช้จ่ายจาก  
การท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีของกระทรวงคลัง  
และการเสนอต่ออายุมาตรการฟรีค่าธรรมเนียม  
วีซ่าหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือฟรี VOA ที่  
กำลังจะสิ้นสุด 30 เม.ย.นี้ ออกไปถึง 31 ต.ค.  
2562 คาดจะเป็น sentiment เชิงบวกต่อกลุ่ม  
ท่องเที่ยว โดยหากมาตรการที่ออกมาเน้นเรื่อง  
การท่องเที่ยวเป็นหลัก คาด ERW จะเป็นผู้ได้  
ประโยชน์สูงสุด ■



## 'คลัง' ตั้งทีมทำแพ็คเกจกระตุ้น ศก.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้จัดทำมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นมาตรการอสังหาริมทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พิจารณาแล้ว โดยแนวทางการสนับสนุนจะเป็นมาตรการปรับลดภาษี เพื่อต้องการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังชะลอตัวให้กับมาคิกคักยิ่งขึ้น ขณะที่นายลวรณ แลงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค.ได้ตั้งทีมเพื่อแยกกันศึกษามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นรายกลุ่ม ทั้งมาตรการส่งเสริมท่องเที่ยว มาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย มาตรการอสังหาริมทรัพย์ มาตรการสนับสนุนทุนมนุษย์ ซึ่งจะได้อัปเดตและเสนอให้ ครม.พิจารณาได้ใน 2 สัปดาห์



# บริษัทต่างชาติรุกเคลียร์สรรพากร

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ยังมีประชาชนจำนวนมากไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอีเพย์เมนต์ (e-payment) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มี.ค.2562 โดยสนใจเฉพาะประเด็นเรื่องโอนเงิน 8,000 ครั้งต่อปี หรือการโอนเงินทุกบัญชีตั้งแต่ 400 ครั้ง ยอดรวม 2 ล้านบาท จะถูกตรวจสอบภาษี เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของร่างกฎหมายฉบับนี้ “จุดประสงค์หลักของกฎหมายอีเพย์เมนต์ คือ กรมอยากทำแบบประเทศสิงคโปร์ ซึ่งให้อำนาจกรมสรรพากรในการขอข้อมูลจากธนาคารได้เลย ในส่วนข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมทั้งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากเจ้าของบัญชี จากเดิมธนาคารจะต้องออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้เสียภาษี เพื่อนำไปเป็นหลักฐานกับกรมว่าได้หักภาษีไว้จำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก”

นอกจากนั้น ในเดือน มี.ย.2562 นี้ หลังจากกรมได้เงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาท จากกระทรวงการคลังเพื่อวางระบบในการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายอีเพย์เมนต์แล้ว จะเปิดตัวบริการดิจิทัลสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT Digital Services) โดยผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบแสดงรายการผู้เสียภาษีและชำระภาษีออนไลน์บนระบบ (e-Filing) ได้ เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการ (Service Standard) ให้ดีขึ้น รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) โดยหากใครใช้เงินสดมากอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยง ส่วนใครที่ทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดอยู่ในกลุ่มลูกค้าดี โดยจะใช้ข้อมูลจาก Data Analysis เป็นตัวคัดกรองนิติบุคคลที่มีในระบบประมาณ 400,000 ราย เพื่อตรวจสอบคนที่หลบเลี่ยงภาษีในสายอาชีพต่างๆ อาทิ พ่อค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมจะเร่งผลักดันกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนื่องจากปัจจุบันเกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างธุรกิจต่างประเทศและในประเทศ โดยกฎหมายนี้จะทำให้บริษัทใดก็ตาม ที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยต้องถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แเวต) “ตอนนี้ทั่วโลกเจอปัญหาเดียวกันคือแพลตฟอร์มต่างประเทศเข้ามาหาเงินและหอบเงินออกไปหมด ไทยจึงต้องเร่งผลักดันกฎหมายให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งขณะนั้นบริษัทต่างชาติใหญ่ๆที่ทำธุรกิจในไทยได้เข้ามาหาหรือกับกรมแล้ว และในเบื้องต้นยินดีทำตามกฎหมาย”.



# 'แบงก์' ถกวันนี้ เล็งขอสรรพากร ยืดส่งข้อมูล ดบ.

กรุงเทพธุรกิจ ● สมาคมแบงก์ ถกวันนี้หาข้อสรุปแนวปฏิบัติกรณการขึ้นยินยอมและอนุญาติให้แบงก์ส่งข้อมูลดอกเบี้ยรับต่อกรมสรรพากร กรณีดอกเบี้ยรับต่ำกว่า 2 หมื่นบาทต่อปี เพื่อไม่ต้องเสียภาษีพร้อมเล็งขอยืดเวลานำส่งข้อมูลออกไปก่อน ด้านนายแบงก์ยอมรับ ลูกค้าน่าสับสน เหตุวิตกกฤตภาษีด้าน "สรรพากร" ลั่นยังไม่มีนโยบายผ่อนปรนใดๆ

สมาคมธนาคารไทยเตรียมหารือสมาชิกในวันที่ (23 เม.ย.) เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับประกาศของกรมสรรพากร เรื่องการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์โดยรายที่ได้ดอกเบี้ยต่ำกว่า 2 หมื่นบาทต่อปีต้องขึ้นยินยอมให้ส่งข้อมูลต่อกรมสรรพากร เพื่อไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%

ขณะเดียวกัน มีรายงานข่าวว่า สมาคมฯ เตรียมส่งตัวแทนเข้าหารือกับทางกรมสรรพากร เพื่อดูว่าจะสามารถขยายระยะเวลาส่งข้อมูลออกไปได้หรือไม่ จากกำหนดเดิมต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 15 พ.ค.2562 หากเกินกว่านี้จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% โดยปัจจุบันมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเพิ่ม 82 ล้านบัญชี

## ▶ ต่อจากหน้า 1

### แบงก์

นายกอบศักดิ์ วัฒนศัพท์ กรรมการสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การประชุมของสมาคมฯ ในวันนี้ หลักๆ แล้วเป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางการเข้าไปดำเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะการให้ลูกค้าเงินยินยอม หรือแจ้งความประสงค์ว่าจะทำอะไรได้บ้าง และใช้วิธีใด

การหารือยังมีหลายประเด็น เช่น การแจ้งหรือติดต่อผู้ฝากเงินทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางใดๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า รวมไปถึงการให้ลูกค้าตอบรับทางระบบไม่บายแบงก์ก็ได้หรือไม่ หรือกรณีที่

ผู้ฝากเงินมีบัญชีเงินฝากหลายธนาคารพาณิชย์จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ลูกค้าเงินยินยอมเพียงแห่งเดียวแล้วสามารถใช้ได้ทั้งหมด

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมคงต้องใช้เวลา เพราะมีหลายเรื่องต้องหารือร่วมกัน อีกทั้งการดำเนินการต้องมีความรอบคอบเพื่อดูว่าช่องทางใดมีความเหมาะสมกับผู้ฝากเงินมากที่สุด

"เรื่องนี้คณะทำงานของเราทำงานอยู่ เราต้องหารือพร้อมๆ กับแบงก์พาณิชย์อื่นๆ ว่ามีแนวทางใดบ้างที่เหมาะสม และให้กระทบต่อผู้ฝากเงินน้อยที่สุด ซึ่งวันนี้เชื่อว่า หลายฝ่ายคงได้ศึกษาและรับข่าวสารจากแหล่งต่างๆ มาแล้ว ดังนั้นการหารือก็คงต้องหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้แบงก์สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้"

อย่างไรก็ตาม การหารือถึงแนวทางต่างๆ คาดว่า จะมีความชัดเจนในวโรวนี้ เนื่องจากเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการ ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ และนำเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติตามลูกค้าผู้ฝากเงิน ทั้งการแจ้งลูกค้าการติดต่อลูกค้า หรือในเรื่องต่างๆ เป็นมาตรการ หรือแนวทางเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะกระทบไปถึงธนาคารและสมาคมธนาคารจะมีการออกมาสื่อสารเรื่องนี้ให้กับผู้ฝากเงินรับทราบเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ฝากเงินเข้าถึงข่าวสารมากที่สุด

นายกอบศักดิ์ กล่าวด้วยว่า วันนี้นสถาบันการเงินต่างๆ เริ่มมีการทำความเข้าใจ และมีการสื่อสารกับลูกค้าเงินฝากของธนาคารนั้นๆ บ้างแล้ว โดยเฉพาะรายเก่า ที่จำเป็นต้องขึ้นยินยอมการเปิดข้อมูลให้สรรพากร ขณะที่ลูกค้าใหม่ๆ วันนี้ สามารถขึ้นยินยอมในการเปิดบัญชีเงินฝากได้ทันที เนื่องจากล่าสุด แบงก์มีการปรับเกณฑ์เพื่อให้ลูกค้าเงินยินยอมการส่งข้อมูลตั้งแต่เปิดบัญชีได้แล้วในวันนี้เรียบร้อยแล้ว

ท้ายที่สุดแล้ว เชื่อว่ากฎหมายนี้จะไม่กระทบผู้ฝากเงินทั้งหมดกว่า 80 ล้านบัญชี เนื่องจากกฎหมายมีการระบุไว้ว่า หากผู้ฝากเงินเงินยินยอม หรือแจ้งประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรก็ไม่ต้องถูกหักภาษี ดังนั้นอย่าตื่นตระหนกกับข่าวดังกล่าว เพราะตามกฎหมายแล้ว หากผู้ฝากเงินมีเงินฝากไม่เกิน 4 ล้านบาท จะไม่ถูกเก็บภาษี 15% อยู่แล้ว เพียงแต่ต้องขึ้นยินยอมให้ธนาคาร

นำข้อมูลไปให้กรมสรรพากรเท่านั้น ซึ่งในช่วงแรกอาจมีความสับสนบ้าง เนื่องจากประชาชนยังมีความไม่เข้าใจ และเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ แต่เชื่อว่าถัดไปความเป็นห่วงต่างๆ น่าจะคลายความกังวลลงได้

"ที่ผ่านมา เรามีการคุยกับหน่วยงานภาครัฐมาโดยตลอดเรื่องนี้ว่า แนววิธีปฏิบัติจะอย่างไรได้บ้าง รวมถึงระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ซึ่งตอนนี้ก็คงตอบอะไรไม่ได้ขอให้คณะทำงานทำงานก่อน ซึ่งหากมีอะไรที่ชัดเจน สมาคมก็จะรีบสื่อสารและดำเนินการทันที เพราะเรื่องนี้รอไม่ได้ต้องรีบทำให้เกิดความชัดเจนเร็วที่สุด และในระยะนี้ขอให้มีความชัดเจนจากการหารือของสมาคมธนาคารก่อนในการไปขึ้นยินยอมต่างๆ ที่ธนาคาร"

ด้านนายวิวัฒน์ ปัดท่วงกูร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล Strategy and Analytics Division (STA) ธนาคารกสิกรไทย กล่าวยอมรับว่า ปัจจุบันมีลูกค้าเงินฝากของธนาคารเข้ามาติดต่อและสอบถามเรื่องการเก็บภาษีเงินฝากค่อนข้างมาก เนื่องจากกังวลว่าจะกระทบต่อเงินฝากของธนาคาร จากการรับข่าวสารตามสื่อโซเชียลที่คลาดเคลื่อน ซึ่งบางส่วนธนาคารได้ชี้แจงให้ทราบแล้วถึงข้อเท็จจริงต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังไม่มีการสื่อสารใดๆ ออกมาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากต้องรอความชัดเจนจากการประชุมของสมาคมธนาคารที่ชัดเจนก่อนในวันนี้ก่อนเพื่อนำข้อสรุปต่างๆ มาสื่อสารให้มีความชัดเจน และเป็นแนวทางเดียวกัน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การหารือกับธนาคารพาณิชย์ในวันนี้จะเป็นการหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งข้อมูลดอกเบี้ยผู้ฝากเงิน โดยจะเป็นการหารือระดับปฏิบัติการ เพื่อวางแนวทางร่วมกัน ขณะนี้ยังไม่สิ้นนโยบายผ่อนปรนเงื่อนไขใดๆ



## ขอเวลา

ลูกซื้อทั้งประเทศ กับการประกาศของกระทรวงการคลังตมใหญ่เกี่ยวกับการเก็บภาษี “รายได้จากดอกเบียเงินฝาก” 15% เดิมหากมีรายได้จากดอกเบียฝากเกิน 20,000 บาท เป็นกลุ่มที่ถูกเสียภาษีปกติอยู่แล้ว ดังนั้นอาจไม่ใช่เรื่องใหม่กับคนกลุ่มนี้ แต่ที่เพิ่มเติม แม้ผู้ฝากเงินจะมีรายรับจากดอกเบียฝากไม่ถึง 20,000 บาทต่อปี หากประชาชนไม่ได้ไปลงทะเบียนยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลการรับดอกเบียให้กับกรมสรรพากร ก็อาจอยู่ในกลุ่มที่ต้องถูกหักภาษี 15% เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะสามารถยื่นขอคืน ณ ปลายปีได้ก็ตาม

สิ่งเหล่านี้ก็สร้างความกังวลกับผู้ฝากเงินไม่น้อย แม้สรรพากรจะยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อผู้ฝากเงินรายย่อย 99% แต่เรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า อาจมีผลกระทบกับประชาชนรายย่อยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากมีเหตุจำเป็น หรือไม่สามารรับข่าวสารการลงทะเบียน จากแบงก์ ก็อาจทำให้พลาดโอกาส และถูกเก็บภาษีได้

เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ประชาชนเท่านั้นที่กังวล แม้แต่สถาบันการเงินเอง ก็อาจมีภาระหรือกระบวนการในการจัดการเรื่องนี้ที่วุ่นวายมากขึ้น และเข้าใจกันดีว่าการติดต่อลูกค้าธนาคารแต่ละท่านไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการที่จะทำให้ผู้ฝากเงินเห็นยินยอม และรับข่าวสารนี้ครบ 80 กว่าล้านบัญชี ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เช่นกัน ต้องใช้เวลาพอสมควรในการสื่อสาร

เพราะบางท่านอาจเปลี่ยนเบอร์มือถือ เปลี่ยนบ้าน เป็นผู้พิการ เป็นผู้ป่วย เป็นคนชรา ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ หรืออยู่ถิ่นกันดาร ดังนั้นอาจยากสำหรับแบงก์ที่จะสื่อสารเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้ครบ เรียกว่าโอกาสน้อยมาก วงในระบุว่าเรื่องนี้ “สมาคมธนาคารไทย” เตรียมพบ “กระทรวงการคลัง” ขอผ่อนผันออกไปก่อน เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัว ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ พ.ศ.นี้

ส่วนจะได้หรือไม่ได้ ต้องไปลุ้นกันเอง





**A mother and son deposit money at Government Savings Bank in Phitsanulok. A new government initiative calls for depositors to grant permission for banks to report their interest income.**

CHINAWAT SINGHA

## TAXATION

# TBA meets for interest income compliance

**SOMRUEDI BANCHONGDUANG  
WICHIT CHANTANUSORN SIRI**

The Thai Bankers' Association (TBA) is holding a meeting today to seek options, including electronic consent and a one-time permission for all deposit accounts, to facilitate depositor compliance with the Revenue Department's demand for interest income data.

Ekniti Nitithanprapas, director-general of the Revenue Department, insisted there is no policy to ease requirements and the meeting with the TBA is to discuss practical

guidelines for submitting interest income information.

Several methods will be proposed at the meeting to provide the most convenience to depositors, said Kobsak Duangdee, secretary-general of TBA.

Electronic consent via mobile banking apps and consent for all deposit accounts opened at any bank are among options to be discussed, he said.

Mr Ekniti issued a notification on April 4 demanding all depositors offer permission for banks to report their interest income information to close a loophole used by some small banks in helping their customers avoiding for the tax payment.

Those with an annual interest income of less than 20,000 baht are required to consent in exchange for maintaining the 15% withholding tax income waiver.

"Most depositors will continue to receive the withholding tax exemption if they comply with the requirement because a minority of deposits earn interest income of more than 20,000 baht per year," said Mr Kobsak. Depositors who are subject to the

15% withholding tax on interest must have minimum deposits of 4 million baht. Only 700,000 of the 83 million savings and current accounts have deposits over 4 million baht.

In another development, the TBA in collaboration with commercial banks, state-owned banks, and policymakers including the Bank of Thailand are implementing the second phase of an e-learning platform aimed at encouraging small and medium-sized enterprises (SMEs) to protect them against foreign exchange risks.

The platform targets 5,000 small importers and exporters with annual income of up to 400 million baht to apply for the foreign exchange option programme and 3,381 SMEs have already joined the scheme.

The e-learning platform would make participating in the project more convenient for SMEs, adding value to the first scheme, for which 2,683 joined.

Vachira Arromdee, assistant governor for the central bank's financial markets operations group, said the Bank of Thailand and all related parties will continue to develop the

foreign exchange option programme to encourage SMEs and importers to protect against risks from foreign exchange. Risk is expected to escalate as global uncertainties mount.

Despite lower than targeted participant numbers, the second phase should build up exporters' and importers' awareness of risk protection, Ms Vachira said.





**A draft bill on e-business tax requires digital platform operators to register for VAT payment and to be liable for sales tax.**

PAWAT  
LAOPAISARNTAKSIN

## E-COMMERCE

# Revenue Department seeks more authority

WICHIT CHANTANUSORNIRI

The Revenue Department must be allowed to request information from business operators to prevent avoidance of a levy on foreign-based online platform operators earning income in Thailand, says its chief.

Without the authority to ask for information, tax collection will be inefficient and could lead to tax leakage, said director-general Ekniti Nitithanprapas. Such a mandate helps several countries such as South Korea and Australia successfully collect e-business taxes.

A draft bill on e-business tax is now being deliberated by the Council of

State and the Revenue Department will propose it to the new finance minister.

According to the bill, digital platform operators providing services (including online games, sticker downloads, online advertisements, digital content and online hotel bookings) that generate annual sales of more than 1.8 million baht in Thailand are required to register for value-added tax (VAT) payment and are liable for sales tax.

More business is undertaken through the online platform, which allows vendors to sell their products to buyers anywhere in the world and it is big challenge for tax-collecting agencies to adjust themselves to keep up with the change, he said.

Moreover, the Finance Ministry could also add withholding tax to the draft legislation on e-business tax, said Mr Ekniti.

E-business tax is aimed at leveraging a level playing field between local and overseas-based online platform operators.

He said the e-payment law will be the Revenue Department's tool to prevent local online vendors from avoiding income tax payment as it requires banks to report transactions of customer accounts that receive either more than

3,000 money transfers a year or at least 400 money transfers with a total value of at least 2 million baht a year to the department.

The new law would be effective from Jan 1, 2020.

If the Revenue Department spots non-salaried income, earners are subject to a tax for which they have two options: bulk payment of 0.5% of the income, or a personal income tax with five brackets in a range of 5-35%, whichever is higher, according to the law.

In related news, Mr Ekniti said the department will adopt data analytics for corporate taxpayers.

Any companies that have more cash transactions than electronic ones will be classified as a high-risk group for underreporting revenue, he said.



**STIMULUS AHOY**

The Revenue Department has proposed a tax deduction for property buyers as part of a package. **B2**

# Tax perk for property buyers on the cards



Property buyers are served at the Government Housing Bank on Rama IX Road.  
PORNPROM SATRABHAYA

## Proposed deduction part of stimulus deal

WICHIT CHANTANUSORNIRI

The Revenue Department has proposed a tax deduction for property buyers as part of a seven-measure package to prop up economic growth during the transition to a new government.

Several tax measures for the property sector have been proposed to the Fiscal Policy Office (FPO), said Ekniti Nitithanprapas, director-general of the department.

The Finance Ministry said on Friday an economic stimulus package containing seven measures worth a combined 20 billion baht will seek cabinet approval in two weeks.

The highlights are a tax deduction for domestic tourism spending worth up to 15,000 baht, a tax break on spending to buy uniforms, sports equipment and textbooks for students, a similar subsidy for welfare smartcard holders to help with taking care of parents, and a property

measure to boost demand.

The ministry is also considering 1,500-baht cash giveaways to people to pay for products and services related to tourism.

Other aid measures include Student Loan Fund privileges for those studying in fields related to 10 targeted industries, aiming to enhance workforce development in the long run; a tax deduction for book purchases; and allowing operators to claim investment in point-of-sale terminals at 1.5-2 times as an expense to deduct from taxable income.

Finance Minister Apisak Tantivorawong recently said it is essential for the Finance Ministry to launch stimulus measures because GDP growth is predicted at just above 3% during the first half of 2019. He said enormous resources will be needed to shore up the economy if growth slows to below that level.

The economy is losing steam, dented by the US-China trade spat, which is dealing a blow to global growth, as well as local political uncertainties.

Many research houses and policymakers have cut their forecasts for Thailand's GDP growth this year to 3.8-3.9%, and those with a more pessimistic view have downgraded estimates to below 3.5%.



## กรมสรรพสามิตจับบุหรีเถื่อน

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 นายอิทธิพล เลียบไยนัก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ภาค 9 จ.ปัตตานี และเจ้าหน้าที่ ดชด.ที่ 444. ได้ร่วมการจับกุมนายยามัน เปาะเล็ง พร้อมของกลาง บุหรีต่างประเทศ ผิดกฎหมาย จำนวน 10,802 ของ สืบเนื่องจากนายพรอนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขนบุหรีเถื่อนล็อตใหญ่เข้ามาในพื้นที่ จ.ปัตตานี โดยนำมาไว้ที่บ้านเลขที่ 53 ม.2 ต.สาครบอน อ.มายอ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นร้านขายของชำ จึงเข้าตรวจค้นพบของกลางเป็นบุหรีต่างประเทศ มูลค่ากว่า 10

ล้านบาท นายอิทธิพล เลียบไยนัก นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ กล่าวว่า บ้านหลังดังกล่าวซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำ มีการลักลอบจำหน่ายบุหรีเถื่อนผิดกฎหมายมานาน ซึ่งยอมรับว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีการแอบลักลอบนำเข้าบุหรีเถื่อนมาขายกันจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากมีราคาถูกกว่าบุหรีที่วางจำหน่ายตามร้านค้าหลายเท่าจึงทำให้เป็นที่นิยมของบรรดานักสูบบุหรีที่แอบลักลอบนำบุหรีเถื่อนมาจำหน่ายทางเจ้าหน้าที่มีข้อมูลแล้วและจะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด



**ปราบปราม:** นายฉัตรฤกษ์อุทนต์  
ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะ  
รองโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผย

ว่าผลการปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ  
2562 ระหว่างวันที่ 11-18 เม.ย.2562 พบการกระทำความผิดจำนวน 362 คดี  
คิดเป็นเงินค่าปรับ 3.75 ล้านบาท แบ่งเป็น สุราจำนวน 256 คดี ค่าปรับ  
1.53 ล้านบาท ยาสูบจำนวน 67 คดี ค่าปรับ 0.95 ล้านบาท ไฟจำนวน  
2 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันจำนวน 18 คดี  
ค่าปรับ 0.35 ล้านบาท น้ำหอม 3 คดี ค่าปรับ 0.01 ล้านบาท เป็นต้น.



## CONTRABAND CIGGIES



### Man arrested with huge haul of smuggled packets

Police and Excise Department officials have arrested a man in Pattani's Ma-yor district and seized 10,802 packets of foreign cigarettes.

Itthipol Liabyainak, who headed the team from Pattani's Excise Office and Excise Office Region 9, announced the arrest of Yaman Pohleng, the owner of a grocery store in Tambon Sakhor Bon.

Itthipol said the joint operation by Excise officials and border patrol police was carried out following tips that Yaman had allegedly opened the store as a front for selling smuggled cigarettes. He said the seized cigarettes were worth about Bt10 million.

Itthipol alleged that Yaman also used his store as a hub for distributing the smuggled cigarettes to other shops in the area.

He added that large quantities of foreign cigarettes were being smuggled through the three southern border provinces and that Excise officials would crack down on all the shops selling them.

ทันหุ้น - KTB กำไรไตรมาสแรกเติบโต 7.6% ที่ 7,301 ล้านบาท แม้ยังคงได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินช่องทางดิจิทัล แต่สามารถบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพสะท้อนจาก NIM ที่เพิ่มขึ้นเป็น 3.15%

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 ว่า ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 7,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนอง และรายได้จากการดำเนินการอื่นๆ เติบโตได้ดี แม้ว่าธนาคารยังคงได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2561 กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น 18.6%

ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการกันสำรองการด้อยค่าทรัพย์สินและการขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สินเชื่อมีการขยายตัวที่ 0.4% จากสิ้นปีที่ผ่านมา โดยสินเชื่อรายย่อยขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องทั้งจากสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประกอบกับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นสูง ทั้งนี้ KTB มีรายได้รวมจากการ

## KTBรายได้ค่าฝึกระทบเบาโค้งแรกทำกำไรโตกว่า7%



ผยง ศรีวณิช

ดำเนินงาน 33,593 ล้านบาท เติบโต 13.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้ โดยธนาคารและบริษัทย่อย มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาส 1/2562 เท่ากับ 24,641 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจาก การได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนอง จำนวน 3,899 ล้านบาท หากไม่รวมรายได้ดังกล่าว

กล่าว รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสินเชื่อไตรมาสแรกปีนี้ได้ขึ้นเล็กน้อย

ในขณะที่ยังคงควบคุมต้นทุนได้ดี โดยมีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ที่ไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนองเท่ากับ 3.15% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 3.07% ในไตรมาส 1/2561 จากการมุ่งเน้นบริหารพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อน

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เท่ากับ 5,635 ล้านบาท ลดลง 8.5% โดยยังคงได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล ในขณะที่รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ เติบโต 17.6% อยู่ที่ 3,317 ล้านบาท จากกำไรการขายทรัพย์สินหรือการขายและกำไรจากเงินลงทุน

KTB มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เท่ากับ 16,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9% โดยมาจากสำรองการด้อย

ค่าทรัพย์สินที่รอการขายตามเกณฑ์ระยะเวลาการถือครองของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทียบกับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิรวมกับรายได้อื่นที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิ (Cost to Income Ratio) เท่ากับ 48.28% เพิ่มขึ้นจาก 45.82% ในไตรมาส1/2561

นอกจากนี้ นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง KTB ได้ทยอยเพิ่มระดับของอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อต่อคุณภาพ (Coverage Ratio) อย่างต่อเนื่อง โดย ณ 31 มีนาคม 2562 มี Coverage Ratio เพิ่มขึ้น 126.86% จาก 125.74% ณ ธันวาคม 2561

อัตราส่วนสินเชื่อต่อคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับ 4.50% อัตราส่วนสินเชื่อต่อคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อต่อคุณภาพ (NPLs Ratio-Net) ร้อยละ 1.94% โดย NPLs Ratio-Gross ลดลง 4.53% NPLs Ratio-Net ไม่เปลี่ยนแปลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงเท่ากับ 14.29% และ 18.12% ตามลำดับ



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 90,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเงิน - การคลัง

วันที่: อังคาร 23 เมษายน 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6198

หน้า: 32(กลาง)

Col.Inch: 41.08

Ad Value: 45,188

PRValue (x3): 135,564

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'กรุงไทย' Q1กำไร7.3พันล. ดันทั้งกลุ่มฯพุ่ง5.59หมื่นล.

## 'กรุงไทย' Q1กำไร7.3พันล. ดันทั้งกลุ่มฯพุ่ง5.59หมื่นล.

แบงก์กรุงไทย (KTB) ไตรมาส 1/2562 กว่า 7,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.58% มากกว่าตลาดคาดการณ์ เหตุบันทึกรายได้ขายที่ดิน AQ ขณะที่กำไรกลุ่มธนาคารอยู่ที่ 5.59 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.46% นักวิเคราะห์เผยงวดไตรมาส 1 หุ้นกลุ่มแบงก์ดูค่อนข้างยาก เหตุมีรายการพิเศษค่อนข้างมาก แต่ยังแนะนำซื้อ BBL และ KBANK

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB มีกำไรสุทธิไตรมาส 1/2562 จำนวน 7,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.58% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จะมีการกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 18.56% กำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น และจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกัน จำนอง (ที่ดิน "กฤษฎามหานคร" หรือ AQ ในปัจจุบัน) ขณะที่สินเชื่อขยายตัว 0.4% จากสิ้นปี 2561

ส่วนอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ

สินเชื่อต่อคุณภาพ (Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 126.50% จาก 125.74% เมื่อสิ้นปี 2561 และสินเชื่อต่อคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) อยู่ที่ 4.5%

นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นกลุ่มแบงก์จะเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยตัวหลักที่น่าสนใจ คือ KBANK โดยมองว่าน่าจะดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 ไปจนถึงครึ่งหลังของปีนี้ ที่สำคัญ KBANK เป็นหุ้นแบงก์ตัวเดียวที่ MSCI เพิ่มน้ำหนักลงทุน

และ BBL ซึ่งผลประกอบการออกมาดีตามที่ตลาดคาด ไม่มีความเสี่ยงเรื่องกฎหมายแรงงานใหม่เข้ามากดดัน จึงเป็นตัวที่น่าจะช่วยนำดัชนีขึ้นได้ จึงยก KBANK และ BBL เป็นหุ้นเด่นในกลุ่ม ให้ราคาเป้าหมาย 242 บาท และ 244 บาท

นายมงคล พวงเกตุรา ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST กล่าวว่า งบเบงก์ไตรมาสนี้เป็นงบที่มีรายการพิเศษค่อนข้างมาก รวมถึงมีการขายสินทรัพย์มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ดังนั้นงบเบงก์ไตรมาส 1 หากดูที่เป็นงบจากการดำเนินงานจริง (Operation) ไม่ถือว่าออกมาดี มีเพียงแค่ BBL และ KBANK ที่บอกรายได้ในทิศทางปกติ ดังนั้นคำแนะนำการลงทุนต้องเลือกรายตัว แนะนำ BBL เป้าหมาย 242 บาท

"งบไตรมาสนี้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีรายการพิเศษค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้จากค่าธรรมเนียมที่หายไป รวมถึงการตั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ซึ่งบางเบงก์บันทึกในไตรมาส 4/2561 แต่บางเบงก์บันทึกในไตรมาส 1/2562 จึงทำให้กำไรโดยรวมออกมาเป็นลบ"

นางสาวอุษณีย์ ลิขิตรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นักลงทุนต่างรับรู้ผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มแบงก์จากกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่ทำให้บริษัทต้องกันสำรองผลประโยชน์สำหรับพนักงานที่มีอายุงานเกิน 20 ปี รวมถึงค่าใช้จ่ายการลงทุระบบไอทีที่อยู่ในระดับสูงไปแล้ว แต่อาจจะเกิด Sell on Fact ได้

จึงแนะนำหากราคาหุ้นอ่อนลงถือเป็นโอกาสทยอยสะสมหุ้นกลุ่มแบงก์ เพราะราคาหุ้นได้ปรับฐานไปมากแล้ว โดยปัจจัยหนุน

ศักยภาพการทำกำไรของกลุ่ม คือภาวะอัตราดอกเบี้ยในประเทศระดับปัจจุบันถือว่าช่วยสนับสนุนการเติบโตสินเชื่อและกำไรได้ดี หากเศรษฐกิจในประเทศกลับมาฟื้นตัวภายหลังการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ชัดเจน หุ้นกลุ่มแบงก์พร้อมที่จะกลับมา Outperform ได้ทันที

และมีโอกาสสูงที่จะปรับเพิ่มประมาณการเป้าสินเชื่อรวมใหม่โดยเลือกหุ้นเด่น คือ BBL คาดอัตราเงินปันผลที่ 3.8%, KBANK คาดอัตราเงินปันผลที่ -2.2%

กลุ่มธนาคารพาณิชย์			
ผลประกอบการไตรมาส 1/2562			
ธนาคาร	Q1/2562 (ล้านบาท)	Q1/2561 (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง (+/-)%
KBANK	10,044.42	10,765.72	-6.69%
SCB	9,156.50	11,364.45	-19.4%
BBL	9,028.29	9,004.65	+0.26%
KTB	7,301.08	6,786.53	+7.04%
BAY*	12,736.76	6,214.56	+105%
TCAP	2,015.67	1,898.68	+6.16%
TISCO	1,729.60	1,765.81	-2.05%
TMB	1,578.83	2,279.74	-30.7%
KKP	1,228.16	1,513.06	-18.8%
LHFG	806.71	771.08	+4.66%
CIMBT	325.00	168.88	+92.4%
<b>รวม</b>	<b>55,951.02</b>	<b>52,533.16</b>	<b>+6.46%</b>

หมายเหตุ : (\*)BAY ยับยั้งกำไรพิเศษจากการขายหุ้นใน "จับตาคือ" ที่ว่า "ข่าวหุ้นธุรกิจ" ครอบคลุมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)



## KTBแจ้งกำไรQ1โต7.6%-รายได้ ดบ.พยุง

**ผู้จัดการรายวัน360°** - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) แจ้งผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 7,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 6,786 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น และรายได้จากการดำเนินการอื่นๆที่เติบโตได้ดี แม้ว่าธนาคารยังคงได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากประกันสำรองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 จากรายได้จากการดำเนินการอื่นๆ ที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ

20 มีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ที่ร้อยละ 3.15 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 3.07 จากการมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง ขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 0.3 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงร้อยละ 8.5 โดยยังคงได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัล และรายได้จากการดำเนินการอื่นๆ เติบโตร้อยละ 17.6 จากกำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย และกำไรจากเงินลงทุน

ด้านค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 โดยมีสาเหตุหลักจากรสำรองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารและบริษัทย่อยมี Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ

48.28 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.82 ในไตรมาส 1 ปี 2561 รวมถึงการการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม่ำเสมอตามหลักความระมัดระวังและต่อเนื่อง โดย ณ 31 มีนาคม 2562 มี Coverage Ratio เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 126.86 จากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ 125.75 และมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 4.50 ลดลงจากสิ้นปีก่อนที่ร้อยละ 4.53 ขณะที่อัตราสินเชื่อต่อคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 1.94 ทรงตัวจากสิ้นปีก่อน

ส่วนสินเชื่อมีการขยายตัวที่ร้อยละ 0.4 จากสิ้นปีที่ผ่านมา หรือมียอดคงค้างที่ 2.03 ล้านล้านบาท โดยสินเชื่อรายย่อยขยายตัวได้ต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งจากสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย รวมถึงสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ยังเติบโต ขณะที่เงินรับฝากมีจำนวน 2.07 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จากสิ้นปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเงินฝากประเภทออมทรัพย์.



## 'กรุงไทย' ตั้งสำรองหนี้เพิ่ม7พันล้าน

**กรุงเทพธุรกิจ** ● “กรุงไทย” รุกตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มอีก 7.3 พันล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 ททยอยเพิ่ม Coverage Ratio ต่อเนื่อง เพิ่มความระมัดระวังในการบริหารพอร์ต ขณะที่เอ็นพีแอลยังคงไม่ลง ล่าสุดอยู่ที่ 1.09 แสนล้านบาทจากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 1.06 แสนล้านบาท

นายผยอง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) แจงข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 7.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 6.7 พันล้านบาท โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากการดำเนินการอื่นๆ เพิ่มขึ้น แม้ว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น จากการกันสำรองจากการต่อยศทรัพย์สินรอกการขายที่เพิ่มขึ้น และยังคงได้รับผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

รายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สินเชื่อขยายตัวที่ 0.4% จากสิ้นปีที่ผ่านมา โดยสินเชื่อรายย่อยขยายตัวได้ต่อเนื่องทั้งจากสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่อยู่อาศัย ประกอบกับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น รายได้รวมจากการดำเนินงานเท่ากับ 33,593 ล้านบาทเติบโต 13.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 20% จากอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ที่ไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจำนวนเท่ากับ 3.15% เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่อยู่ 3.07% จากการมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 0.3% มีสาเหตุหลักจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 8.5% ในขณะที่รายได้จาก

การดำเนินการอื่นๆเติบโต 17.6% จากกำไรจากการขายทรัพย์สินรอกการขายและกำไรจากเงินลงทุน ส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 19.9% สาเหตุหลักจากสำรองจากการต่อยศทรัพย์สินรอกการขายตามเกณฑ์ระยะเวลาการถือครองของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 7,330 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.1% จากนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องตามหลักความระมัดระวัง ธนาคารทยอยเพิ่มระดับของอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อต่อคุณภาพ (Coverage Ratio) อย่างต่อเนื่อง โดย ณ 31 มี.ค.2562 มี Coverage Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 126.86% จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 125.74% ขณะที่เอ็นพีแอลรวมอยู่ที่ 109,607 ล้านบาท หรือ 4.5% ของสินเชื่อรวม จากสิ้นปีก่อนอยู่ที่ 106,370 ล้านบาท หรือ 4.53% ของสินเชื่อรวม

## แก้อวยแพงไม่สำเร็จ

“ตลาดกินแบ่งรัฐบาล” หรือลอตเตอรี่ ถือเป็นความหวังของนักเสี่ยงโชคทั้งหลาย ที่มีความฝันอยากจะเป็นมหาเศรษฐีจากการถูกรางวัลใหญ่เพียงชั่วข้ามคืน จนทำให้แต่ละปีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐบาลปีละไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นล้านบาท และยังคงครองแชมป์รัฐวิสาหกิจที่นำเงินส่งรัฐบาลสูงสุด

อย่างไรก็ตาม แม้การผลิตจำนวนสลากฯรัฐบาลจะเป็นผู้ผลิตขายเอง แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ คือ ราคาของสลากฯ ให้เป็นไปตามที่ต้องการ โดยสลากฯ 1 ใบ ควรมีราคาอยู่ที่ 80 บาท แต่ที่ผ่านมาในตลาดซื้อขายกลับพบผู้ขายสลากฯ ราคาขึ้นจำนวนน้อยมาก และส่วนมากเริ่มตั้งแต่ 90 บาทต่อใบ จนถึง 120 บาทต่อใบ โดยเฉพาะเลขดัง หรือเลขที่ตรงกับเหตุการณ์สำคัญจะมีราคาสูงเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีกร “รวมชุด” ขายสลากฯ ถึงจำนวน 20-30 ใบ ซึ่งผู้ซื้อจะถูกผู้ขายโก่งราคาสลากฯ ให้สูงกว่าที่ควร เนื่องจากคนที่ซื้อสลากฯ หวังจะถูกรางวัลมูลค่าสูงๆ โดยราคาสลากฯ ต่อชุดที่ขายนั้น อาจสูงถึง 2,000-4,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสำนักงานสลากฯ มีแผนการพิมพ์สูงสุดอยู่ที่ 90 ล้านฉบับต่องวดและสลากฯ เหล่านี้จะต้องขายให้หมดทุกงวด จึงเกิดเป็นช่องโหว่ทำให้เกิด “กลุ่มพ่อค้าคนกลาง” หรือ “ซีบีวี” เข้ามาหาผลประโยชน์จากส่วนนี้ โดยพ่อค้าคนกลางจะรวบรวมสลากฯ จากผู้ที่ได้รับโควตาจากสำนักงานสลากฯ มาปล่อยให้กับซีบีวีที่ตนเองมีอยู่ก่อนซีบีวีเหล่านี้จะส่งต่อสลากฯ ให้กับผู้ค้าสลากฯ รายย่อยทั่วไปที่ไม่มีโควตาเพื่อไปจำหน่าย

สำหรับต้นทุนราคาสลากฯ ที่รับมาจากสำนักงานสลากฯ เฉลี่ยราคาต้นทุนจะอยู่ที่ใบละ 70.40 บาท ซึ่งหากขายในราคา 80 บาท



ผู้ขายจะมีกำไร 9.60 บาท แต่ปัจจุบันผู้ค้าสลากฯ ส่วนมากมักจะซื้อสลากฯ จากพ่อค้าคนกลาง

อีกต่อหนึ่ง ทำให้ต้นทุนสลากฯ สูงขึ้นเทียบเท่าราคาขาย ผู้ค้าสลากฯ จึงจำเป็นต้องขายสลากฯ ในราคาแพง

ดังนั้น เพื่อตัดหลังพ่อค้าที่ซื้อรวบรวมชุดสลากฯ จำนวนมาก และปัญหาขายเกินราคาที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมา จึงมีมติให้สำนักงานสลากฯ จัดพิมพ์สลากฯ รวมชุด 2 ใบ ออกขายในราคา 160 บาท โดยจะดำเนินการทั้งหมด 3 เดือน เริ่มจากกลุ่มผู้ค้าสลากฯ รายย่อยจำนวน 164,000 ราย ที่มารับสลากฯ ผ่านโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ กับธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค.2562

ทั้งนี้ ผู้ค้าสลากฯ จะได้รับสลากฯ คนละ 5 เล่มเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนจากสลากฯ เรียงเลขทั่วไปทั้ง 5 เล่ม เป็นการได้รับโควตาสลากฯ แบบ 2-2-1 คือ 2 เล่มแรกจะมีสลากฯ เหมือนกันทั้ง 100 ฉบับ จำนวน 2 ชุด ส่วน 2 เล่มต่อไป จะมีสลากฯ เหมือนกันทั้ง 100 ฉบับ จำนวน 2 ชุด และอีก 1 เล่มที่เหลือ จะเป็นสลากฯ กระจายเลข ซึ่งเป็นสลากฯ ใบเดียว

สำหรับระบบการพิมพ์สลากฯ แบบใหม่นั้น สลากฯ 1 เล่ม จำนวน 100 ใบ หมายเลข 4 ตัวแรกของสลากฯ จะถูกสลับหมายเลขกันตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบสุดท้าย ต่างจากแบบเดิมที่มีเลข 4 ตัวหน้าเหมือนกัน ส่วนหมายเลข 2 ตัวท้าย ยังเรียงกันเหมือนตามระบบเดิมคือ ตัวเลข 00 ถึง 99 เดิม เพื่อให้ง่ายต่อการวางขาย อาทิ เลขเล่มชุดที่ 0000 ข้างในสลากฯ ใบที่ 1 อาจจะเป็น 526600 ใบที่ 2 เป็น 329501 เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯ จะพิมพ์สลากฯ รวมชุดทั้งหมด 57 ล้านฉบับ จากยอดพิมพ์สลากฯ ทั้งหมด 90 ล้านฉบับ ส่วนที่เหลือ 33 ล้านฉบับ จะพิมพ์เรียงหมายเลขแบบเดิมเนื่องจากสลากฯ กลุ่มนี้เป็นสลากฯ โควตาของสมาคมองค์กรการกุศลและคนพิการ

อย่างไรก็ตาม หลังจากเริ่มขายสลากฯ กระจายเลขแบบรวมชุด 2 ใบ ราคา 160 บาท ไปได้ราว 2 เดือน พ่อค้าสลากฯ ส่วนใหญ่มีการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างแอปพลิเคชันไลน์ ในการนัดแนะผู้ค้าสลากฯ ที่มีหมายเลขสลากฯ ต่างกันจาก





ที่ต่างๆ ให้นำสลากฯ เหล่านั้นมาจับ  
รวมเป็นชุดเดียวกันเหมือนเดิม  
ทั้งนี้ ทำให้ในตลาดซื้อขายยัง  
พบสลากฯ รวมชุดซึ่งขายเกินราคา  
ที่สำนักงานสลากฯ ตั้งไว้ถึงแม้ราคา  
ขายสลากฯ ใ ในปัจจุบันจะเริ่มเห็น  
ขายที่ราคา 80 บาทบ้างแล้ว แต่ใน  
เรื่องการแก้ปัญหาการรวมชุดสลากฯ  
กลับไม่ประสบผลสำเร็จ

ดังนั้น รัฐบาลอาจจะต้องทบทวนแนวทางดำเนินการใหม่  
ว่าจะมีวิธีใดที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องสลากฯ ราคาแพงได้อย่าง  
เบ็ดเสร็จหรือไม่ การทำสลากออนไลน์ (ลอตโต้) หรือการขาย  
สลากฯ แบบเลขท้ายสองตัวและ 3 ตัว จะเป็นอีกหนึ่งแนวทาง  
ที่ช่วยแก้ปัญหาที่คาราคาซังมาหลายปีได้หรือไม่

ทั้งหมดนี้จึงเป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้  
เพราะไม่เช่นนั้นผู้ที่รับภาระและ โดนเอาเปรียบก็จะเป็นผู้ขาย  
สลากฯ รายย่อย และประชาชนทั่วไปที่ซื้อสลากฯ อยู่เรื่อยไป ส่วนผู้ที่ได้  
รับกำไรกลับเป็นพ่อค้าคนกลางที่ถกฉวยผลประโยชน์จากเรื่องนี้ได้  
อย่างไม่จบสิ้น.

นันท์ชยา ชีวรสกุล

## แก่ห่วยแพงไม่สำเร็จ

“สลากกินแบ่งรัฐบาล” หรือลอตเตอรี่ ถือเป็นความหวังของนักเสี่ยงโชคทั้งหลาย ที่มีความฝันอยากจะทำเงินมหาเศรษฐีจากการถูกรางวัลใหญ่เพียงชั่วข้ามคืน จนทำให้แต่ละปีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐบาลปีละไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นล้านบาท และยังครองแชมป์รัฐวิสาหกิจที่นำเงินส่งรัฐบาลสูงสุด

อย่างไรก็ตาม แม้การผลิตจำนวนสลากฯ รัฐบาลจะเป็นผู้ผลิตขายเอง แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ คือ ราคาของสลากฯ ให้เป็นไปตามที่ความต้องการ โดยสลากฯ ใบควรมีราคาอยู่ที่ 80 บาท แต่ที่ผ่านมากในตลาดซื้อขายกลับพบผู้ขายสลากฯ ราคาเริ่มตั้งแต่ 90 บาทต่อใบ จนถึง 120 บาทต่อใบ โดยเฉพาะเลขดัง หรือเลขที่ตรงกับ

เหตุการณ์สำคัญจะมีราคาสูงเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ยังมีการ “รวมชุด” ขายสลากฯ ถึงจำนวน 20-30 ใบ ซึ่งผู้ซื้อจะถูกผู้ขายโก่งราคาสลากฯ ให้สูงกว่าที่ควร เนื่องจากคนที่ซื้อสลากฯ หวังจะถูกรางวัลมูลค่าสูงๆ โดยราคาสลากฯ ต่อชุดที่ขายนั้น อาจสูงถึง 2,000-4,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสำนักงานสลากฯ มีแผนการพิมพ์สูงสุดอยู่ที่ 90 ล้านฉบับต่องวด และสลากฯ เหล่านี้จะต้องขายให้หมดทุกงวด จึงเกิดเป็นช่องโหว่ทำให้เกิด “กลุ่มพ่อค้าคนกลาง” หรือ “ยี่ปั้ว” เข้ามาหาผลประโยชน์จากส่วนนี้ โดยพ่อค้าคนกลางจะรวบรวมสลากฯ จากผู้ที่ได้รับโควตาจากสำนักงานสลากฯ มา



ปล่อยให้กับยี่ปั้วที่ตนเองมีอยู่ ก่อนยี่ปั้วเหล่านั้นจะส่งต่อสลากฯ ให้กับผู้ค้าสลากฯ รายย่อยทั่วไปที่ไม่มีโควตาเพื่อไปจำหน่าย

สำหรับต้นทุนราคาสลากฯ ที่รับมาจากสำนักงานสลากฯ เฉลี่ยราคาต้นทุนจะอยู่ที่ใบละ 70.40 บาท ซึ่งหากขายในราคา 80 บาท ผู้ขายจะมีกำไร 9.60 บาท แต่ปัจจุบันผู้ค้าสลากฯ ส่วนมากมักจะซื้อสลากฯ จากพ่อค้าคนกลางอีกต่อหนึ่ง ทำให้ต้นทุนสลากฯ สูงขึ้นเทียบเท่าราคาขาย ผู้ค้าสลากฯ จึงจำเป็นต้องขายสลากฯ ในราคาแพงตั้งนั้น เพื่อตัดหลังพ่อค้าที่ขอรวบรวมชุดสลากฯ จำนวนมาก และปัญหาขายเกินราคา ที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาก็มีมติให้สำนักงานสลากฯ จัดพิมพ์



สลากรวมชุด 2 ใบออกขายในราคา 160 บาท โดยจะดำเนินการทั้งหมด 3 เดือนเริ่มจากกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อย จำนวน 164,000 ราย ที่มารับสลากฯ ผ่านโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ กับธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2562 ถึงงวดวันที่ 31 พ.ค.2562

ทั้งนี้ ผู้ค้าสลากฯจะได้รับสลากฯ คนละ 5 เล่มเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากสลากฯ เรียงเลขทั่วไปทั้ง 5 เล่มเป็นการได้รับโควตาสลากฯ แบบ 2-2-1 คือ 2 เล่ม แรกจะมีสลากฯ เหมือนกันทั้ง 100 ฉบับ จำนวน 2 ชุด ส่วน 2 เล่มต่อไป จะมีสลากฯ เหมือนกันทั้ง 100 ฉบับ จำนวน 2 ชุด และอีก 1 เล่มที่เหลือ จะเป็นสลากฯ คณะเลข ซึ่งเป็นสลากฯ ใบเดียว

สำหรับระบบการพิมพ์สลากฯ แบบใหม่นั้น สลากฯ 1 เล่มจำนวน 100 ใบ หมายเลข 4 ตัวแรกของสลากฯ จะถูกสลับหมายเลขกันตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบสุดท้ายต่างจากแบบเดิมที่มีเลข 4 ตัวหน้าเหมือนกัน

ส่วนหมายเลข 2 ตัวท้าย ยังเรียงกันเหมือนตามระบบเดิม คือ ตัวเลข 00 ถึง 99 เดิม เพื่อให้ง่ายต่อการวางขาย อาทิ เลขเล่มชุดที่ 0000 ข้างในสลากฯ ใบที่ 1 อาจจะเป็น 526600 ใบที่ 2 เป็น 329501 เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯ จะพิมพ์สลากฯ รวมชุดทั้งหมด 57 ล้านฉบับ จากยอดพิมพ์สลากฯ ทั้งหมด 90 ล้านฉบับ ส่วนที่เหลือ 33 ล้านฉบับ จะพิมพ์เรียงหมายเลขแบบเดิมเนื่องจากสลากฯ กลุ่มนี้เป็นสลากฯ โควตาของสมาคมองค์กรการกุศลและคนพิการ

อย่างไรก็ตาม หลังจากเริ่มขายสลากฯ คณะเลขแบบรวมชุด 2 ใบ ราคา 160 บาท ไปได้ราว 2 เดือน พ่อค้าสลากฯ ส่วนใหญ่มีการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแอปพลิเคชันไลน์ในการนัดแนะผู้ค้าสลากฯ ที่มีหมายเลขสลากฯ ต่างกันจากที่ต่างๆ ให้นำสลากฯ เหล่านั้น มาจับรวมเป็นชุดเดียวกันเหมือนเดิม

ทั้งนี้ ทำให้ในตลาดซื้อขายยังพบสลากฯ รวมชุดซึ่งขายเกินราคาที่สำนักงานสลากฯ ตั้งไว้อยู่ ถึงแม้ราคาขายสลากฯ 1 ใบ ในปัจจุบันจะเริ่มเห็นขายที่ราคา 80 บาทบ้างแล้ว แต่ในเรื่องการแก้ปัญหาการรวมชุดสลากฯ กลับไม่ประสบผลสำเร็จ

ดังนั้น รัฐบาลอาจจะต้องทบทวนแนวทางดำเนินการใหม่ว่าจะมีวิธีใดที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องสลากฯ ราคาแพงได้อย่างเบ็ดเสร็จหรือไม่ การทำสลากออนไลน์ (ลอตโต้) หรือการขายสลากฯ แบบเลขท้ายสองตัว และ 3 ตัวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาที่คาราคาซังมาหลายปีได้หรือไม่

ทั้งหมดนี้จึงเป็นโจทย์ที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ เพราะไม่เช่นนั้น ผู้ที่รับภาระและโดนเอาเปรียบก็จะเป็นผู้ขายสลากฯ รายย่อย และประชาชนทั่วไปที่ซื้อสลากฯ อยู่เรื่อยไป ส่วนผู้ที่ได้รับกำไรกลับเป็นพ่อค้าคนกลางที่ถกฉวยผลประโยชน์จากเรื่องนี้ได้อย่างไม่จบสิ้น.

นันทิชา ชินวรสกุล



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 23 เมษายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13875

Col.Inch: 27.19

Ad Value: 33,987.50

หน้า: 7(ล่างขวา)

PRValue (x3): 101,962.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: แนววงการเงิน



■ ■ ■ คนธนาคารออมสินได้ยึดดอกเชดหน้าได้อีกแล้ว...เมื่อเป็นหนึ่งในห้า...รัฐวิสาหกิจที่ส่งรายได้เข้าคลังในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 มากที่สุด...รอบนี้ ร.ออมสิน...ส่งเข้าไป 9.2 หมื่นล้านบาท...แนววงการเงิน...ว่าตัวเลขทั้งปีก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 1.9-2 หมื่นล้านบาท....อันนี้ก็ต่อต้องยอมรับว่าผลงานการส่งเงินเข้ารัฐดีเยี่ยมมาต่อเนื่องหลายปี....ซึ่งก็ต้องยอมรับอีกแหละว่าเป็นฝีมือของ...เดอะบู๊-ชาติชาย พุฒนาวิชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน...ที่ปลูกพลังงานคนแบงก์ออมสิน ให้ใช้ศักยภาพของแบงก์ที่มีอยู่ออกมาให้ได้เต็ม 100%...ทำให้แบงก์ออมสินตอนนี้...เป็นที่พึ่งพาได้ทั้งรัฐบาลและคนไทยในทุกระดับ...ไม่เชื่อลองเปิดไปค้นข้อมูลข่าวสารดูได้เลย...นอกจากหารายได้แล้ว...แบงก์ออมสินก็มีโครงการเพื่อสังคมในทุกมิติ...■ ■ ■ ช่วงนี้ถ้าใครสังเกตจะเห็นว่า...เดอะบู๊อง-สาระ ลำชา กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร...เมืองไทยประกันชีวิต...หุ่นฟิตและเฟิร์มอย่างแรง...!! อันนี้ก็เพราะ...เดอะบู๊อง...เร่งสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ทันตามต่อการวัดค่านผลงาน...ถ้าสุดท้ายแล้ว...คงแขนงถูกน้องคู่แข่ง...ไปพิชิตเหรียญจากการแข่งขัน...ใครก็พามา(มนุษย์เหล็ก)...แต่แนววงไม่รู้ว่าเป็นรายการที่เท่าไรแล้วที่แก้ทำได้...ใครนี่ก็ไม่ออกว่าใครก็พามันไหน...ก็ลองนึกภาพดูเอา...ว่าเดิมจากว่าขนั้ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร...



ชาติชาย พุฒนาวิชัย



สาระ ลำชา

แล้วก็ขึ้นมาเป็นจักรยานอีกหลายสิบกิโลเมตรจบด้วยการวิ่งอีก 10 กิโลเมตร...!! แนววงการเงินว่า...ณ ตอนนี้...เดอะบู๊อง...น่าจะเป็นผู้บริหารบริษัทประกันที่แกร่งที่สุดในตอนนี้ไปแล้ว...■ ■ ■ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) จัดโปรโมชั่นเพื่อเอาใจสายกิน Let's Enjoy EATING ยิ่งกิน ยิ่งคุ้ม กินไป รับไป 3 ต่อ ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท ต่อที่ 2 รับเพิ่ม! รวมยูวี มูลค่า 450 บาท เมื่อใช้จ่ายสะสมต่อวัน ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อที่ 3 รับสิทธิพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำ หรือรับเมนูพิเศษ เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาติที่ประทานอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำในศูนย์การค้า Fashion island, The Promenade และ Terminal 21 อโศก, โคราช และพัทยา เดินสายรับประทานของอร่อยและรับความคุ้มค่าได้แล้วตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562...■ ■ ■ ใครไม่อยากพลาดหุ่นปั้นผลดี ๆ ต้องรีบจัดด่วน! เพราะวันที่ 25 เมษายนนี้ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับผู้ที่มิได้รับสิทธิหุ่นปั้นผล อัตราส่วน 5 หุ่นเดิมต่อ 1 หุ่นปั้นผล ในราคา 0.05 บาทต่อหุ่น และปั้นผลเป็นเงินสดอีก 0.01 บาทต่อหุ่น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 445,931,074.75 บาท เตรียมรับทรัพย์กันได้เลยวันที่ 15 พฤษภาคมนี้...■ ■ ■ บมจ.ไอรา ลิสซิ่ง ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลของบอส “ธีรธร ฐวานนท์” ออกแคมเปญชุดใหญ่ไฟกะพริบผ่านการจับมือกับตัวแทนจำหน่ายรถยก (Forklift) ชั้นนำจากต่างประเทศ กว่า 5 บริษัท เพื่อให้บริการเช่าซื้อเครื่องจักรกลหนักที่มีการใช้งานครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมหลักของประเทศ...ถ้าสุดท้ายได้ดีลใหญ่กับบริษัท สยาม อินดัสตเรียล คอร์ปอเรชั่น ตัวแทนจำหน่าย Forklift ยี่ห้อ TCM ไปอีกด้วย...ช่างสมกับเป็นบริษัทในเครือ “ไอรา” เสียจริงๆ เล็กๆ ไม่ใหญ่ๆ จัดให้เต็มๆ...■ ■ ■

อนันตเดช พงษ์พันธ์ุ



## SMEs Movement

### ธพว.เส ยอดปล่อยสินเชื่อไตรมาสแรกทะลุเป้าหมื่นล้าน

นายพงษ์ชัย ลำเนาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า ยอดปล่อยสินเชื่อของธนาคารประจำไตรมาส 1 ปี 2562 รวมกว่า 10,000 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คาดภายในปีนี้สามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง 60,000 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำถูกใจผู้ประกอบการรายย่อย เช่น สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ผ่อนนาน 7 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ บุคคลธรรมดา 3 ปีแรก เพียง 0.417% ต่อเดือน ปี 4-7 อัตรา MLR ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท และหากเป็นนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยถูกลงไปอีก 3 ปีแรกเพียง 0.25% ต่อเดือน ปี 4-7 อัตรา MLR ต่อปี สามารถใช้ บสย.ค้ำประกันได้ ควบคุมกระบวนการให้บริการเข้าถึงง่าย สะดวก สามารถยื่นกู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ผ่านแอปพลิเคชัน SME D Bank และ "หน่วยรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย คืบไต่ไปถึงถิ่น" ซึ่งเป็นบริการเคลื่อนที่พบผู้ประกอบการถึงสถานประกอบการ สามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ในเวลา 7 วัน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน





**เชื่อมโยงข้อมูล:** พิธีสรุเสวีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIMBANK) และผู้บริหาร EXIM BANK นำเสนอข้อมูลสินเชื่อเพื่อการส่งออกและศักยภาพของตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) พร้อมหารือร่วมกับผู้แทนองค์กรรับประกันจากภาครัฐและเอกชนกว่า 80 แห่งทั่วโลกเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้